

Source : มติชน

Date : 2 ต.ค 2561 Page : 9

No: 61318000

เร่งช่วยชาวอ้อย‘ดอนแสลบ’

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกสอบกลุ่มเกษตรกร นำโดย นายจรัส เชื้องาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และชาวบ้านอีกกว่า 20 ราย ภายหลังจาก นางหงส์ภรณ์ชนก คุณพันธ์ เจ้าของโคเวต้า อ้อย ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับการชำระค่าตัดอ้อยจากเจ้าของโคเวต้า รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ติดต่อไป แต่ไม่สามารถขอฟุดคุ้ยไล่เกลี้ยได้ อ้างเพียงว่าจะรอขายที่ เพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้เท่านั้น โดยมีนางพรพิมล สงวนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนางบรรลักษ์ณี จิวงาม พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวดุขสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยจะใช้กองทุนยุติธรรมไปช่วยเหลือด้านการดำเนิน

การยื่นฟ้องต่อเจ้าของโคเวต้าอ้อยต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้เข้าร้องเรียนว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยไม่ได้รับการชำระค่าตัดอ้อยจากนางหงส์ภรณ์ชนก คุณพันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าของโคเวต้าอ้อย รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ปลูกอ้อยได้นำหนังสือสัญญา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ว่าได้รับคำมัดจำในการขายอ้อยแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังมียอดคงค้างที่จะต้องได้รับจากเจ้าของโคเวต้าอีก ซึ่งได้มีการเข้าไปสอบถามนางหงส์ภรณ์ชนก เจ้าของโคเวต้าอ้อยของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็ได้รับการบายเบี่ยงจากนางหงส์ภรณ์ชนกมาโดยตลอด ซึ่งตามความจริงแล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต้องได้รับเงินในการขายอ้อยงวดสุดท้ายตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา แต่จนถึงในขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าขายอ้อย ได้รับเฉพาะเงินค่ามัดจำ ซึ่งมียอดที่แตกต่างกันไปและยังมีคณงานที่รับจ้างตัดอ้อยยังไม่ได้รับค่าแรงในการตัดอ้อยอีกด้วย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจะใช้กองทุนยุติธรรมที่มีไว้ช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ไปช่วยเหลือด้านการดำเนินการยื่นฟ้องต่อนางหงส์ภรณ์ชนก คุณพันธ์ เจ้าของโคเวต้าอ้อยต่อไป